

มาร์ทีน แวน เอส: การสร้างความไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่ผ่านโครงการพัฒนาของกองทัพบกในสถานการณ์ความขัดแย้ง: กรณีศึกษาโครงการญาลันนันbaruในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (TRUST BUILDING THROUGH ARMY DEVELOPMENT INITIATIVES IN CONFLICT SITUATION: THE CASE OF YALANNANBARU IN SOUTHERN BORDER PROVINCES OF THAILAND) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : Yukiko Nishikawa, Ph.D., อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : รศ. ดร. ฉันทนา หวันแก้ว, 100 หน้า.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาถึงโครงการญาลันนันbaruที่ดำเนินการโดยหน่วยงานทางทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อที่จะศึกษาว่าโครงการฯ ได้มีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนในพื้นที่หรือไม่ การศึกษานี้ใช้หลักทฤษฎีเรื่องความเชื่อมั่นและความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ความขัดแย้งและการพัฒนาที่ริเริ่มโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารของไทย โดยเลือกที่จะศึกษาเพียงโครงการญาลันนันbaruเพียงโครงการเดียวอย่างละเอียด โครงการญาลันนันbaruเป็นการจัดค่ายอบรมสำหรับเยาวชนในการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่าโครงการฯ ก่อให้เกิดทั้งมิติที่ทำให้เกิดทั้งความเชื่อมั่นและความไม่ไว้วางใจ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าลักษณะของความสัมพันธ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งนี้มีมากมายหลายรูปแบบ และมีความเป็นไปได้ที่โครงการฯ นี้ได้สร้างความไม่ไว้วางใจควบคู่ไปพร้อมกับความเชื่อมั่น ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนำทฤษฎีว่าด้วยมาตรฐานวัดความเชื่อมั่นและความไม่ไว้วางใจมาอธิบายก็พบว่า ข้อขัดแย้งกันระหว่างความคาดหวังและผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ริเริ่มจากหน่วยงานทางทหารมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ

การศึกษาพบว่าการจัดทำโครงการดังกล่าวมีหลายขั้นตอนและขั้นตอนเหล่านั้นก็สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและความไม่ไว้วางใจในระดับบุคคลได้หลายระดับระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ กับเจ้าหน้าที่ทหารที่รับผิดชอบโครงการฯ อย่างไรก็ดี การจะสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกลุ่มโดยใช้โครงการดังกล่าวนี้ยังมีข้อจำกัดความไม่ไว้วางใจในสังคมแห่งนี้ยังคงอยู่ในระดับที่มีข้อจำกัดต่อการจัดกระบวนการสร้างความไว้วางใจ จากการศึกษานี้ได้ข้อสรุปว่าการสร้างความไว้วางใจผ่านโครงการพัฒนาที่ริเริ่มโดยหน่วยงานทางทหารเช่นโครงการญาลันนันbaru นั้นต้องมีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นโดยทำความเข้าใจกับพลวัตของความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง รอบด้าน แต่ถ้าปราศจากซึ่งการแก้ไขที่ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งนี้ การพัฒนาของหน่วยงานทางทหารก็จะมีความเป็นไปได้น้อยที่จะปรับปรุงสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น

สาขาวิชา การพัฒนาระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2009

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ลายมือชื่อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม



